

Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực sự

Nghị quyết 107/2020/N-CP sửa đổi, bổ sung điểm 5 của cấu trúc cơ sở. Cấu trúc, cơ cấu tổ chức cơ sở gồm: Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); nhân viên sự nghiệp công lập (nếu có).

Nghị quyết cũng quy định các tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực sự, gồm: (1)- Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước ở vị trí ngành, lĩnh vực thực chức năng, nhiệm vụ cơ sở; (2)- Khi công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức ở vị trí phòng thực sự của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 6 biên chế công chức ở vị trí phòng thực sự của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 5 biên chế công chức ở vị trí phòng thực sự của cấp tỉnh loại II và loại III.

Tiêu chí thành lập Văn phòng thực sự sẽ áp dụng theo quy định tại (2) nêu trên. Trường hợp không thành lập Văn phòng thực sự thì giao nhiệm vụ phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thực sự (chi cục) gồm: a- Có vị trí quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thực chức năng, nhiệm vụ cơ sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành; b- Cơ cấu phân cấp, quy định quy trình các văn bản thực hiện về quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực; c- Khi công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.

Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thực sự chi cục thực sự gồm: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước ở vị trí ngành, lĩnh vực thực chức năng, nhiệm vụ của chi cục học tham mưu và công tác quản trị nội bộ của chi cục; Khi công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức.

TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc

Nghị quyết quy định bình quân mỗi cơ sở có 3 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sẽ thành lập và tăng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định các số lượng Phó Giám đốc của tăng số cho phù hợp. Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tăng số lượng Phó Giám đốc theo quy định bình quân chung thì mỗi thành phố sẽ tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Nghị quyết cũng bổ sung quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực sự. Cấu trúc, phòng thực sự của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tối đa 10 biên chế công chức, phòng thực sự của cấp tỉnh loại I có tối đa 9 biên chế công chức và phòng thực sự của cấp tỉnh loại II và loại III có tối đa 8 biên chế công chức bố trí 1 Phó Trưởng phòng.

Phòng thực sự của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tối đa 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thực sự của cấp tỉnh loại I có tối đa 9 đến 14 biên chế công chức và phòng thực sự của cấp tỉnh loại II và loại III có tối đa 8 đến 14 biên chế công chức bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Phòng thực sự có tối đa 15 biên chế công chức trở lên bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Về số lượng Phó Chánh Thanh tra, Nghị quyết nêu rõ: Thanh tra có tối đa 8 biên chế công chức bố trí 1 Phó Chánh Thanh tra; thanh tra có tối đa 8 biên chế công chức trở lên bố trí không quá 2 Phó Chánh Thanh tra.

Số lượng Phó Chánh Văn phòng sẽ thực hiện như quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực sự.

Về số lượng Phó Chi cục thực sự, Nghị quyết quy định: Chi cục có tối đa 1-3 phòng và tương đương bố trí 1 Phó Chi cục trưởng; chi cục không có phòng học có tối đa 4 phòng và tương đương trở lên bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

Về số lượng Phó Trưởng phòng thực sự chi cục thực sự, phòng có tối đa 7 biên chế công chức bố trí 1 Phó Trưởng phòng; phòng có tối đa 7 biên chế công chức trở lên bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Nghị nh có hiu lc thi hành t ngày 25/11/2020.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoc ***1022** , min phí phc v

1. **Nhn phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp **TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
3. Hng dn s dng dch v **chính quyn in t**
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (**thiên tai, a im, s kin,**)
5. Cung cp dch v **Call Center** , **nhn tin CSKH** chuyên nghip, **GIÁ R NHT.**